
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 

********************  

ผู้เข้าประชุม  ทั้งสิ้น  ๑๔ คน 
 

๑. นายจันทร์  มีศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๒. นายประพันธ์  กองทรัพย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นายบัวเรียน  ขันทะพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นางสาวน้ าฝน   ศิริวิชา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๕. นายไสว  สมบูรณ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๖. นางสมจิตร  แสนชัยยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๗. นายสมโภชน์  นาเหนือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๘. นายภาวัฒ  อายุนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๙. นายอภิสิทธิ์  นามเดช   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๐. นางยุพาพร  สุดใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๑. นายสุรศักดิ์    อุทุมพิรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๒. นายวันที  พฤคณา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๓. นายฉลอง  ประสาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๔. นายสุพล  สุจริต   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๕. นายสมพงศ์  คงเลข   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 

 

ผู้ขาดประชุม (ไม่มี) 
ผู้ลาประชุม (ไม่มี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑๓  คน 
๑. นายทศพล  มีศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๒. นายปุระชัย  พ านัก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นายฟื้น  มิตรภาพ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นางสุกัญญา  พลฉลาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๕. นายค าพันธ์  ศรีจันทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๖. นางแพรวพรรณ เพชรฤทธิรอน ผู้อ านวยการกองคลัง  
๗. นายสัญญา  หินวรรณ ผู้อ านวยการกองช่าง 
๘. นางวนิดาพร  แถวพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๙. นางชญาพัฒน์  แสนโคตร นักวิชาการคลัง 
๑๐. จ่าเอกนเรศ  เพ่ิมทอง  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
๑๑. นายสมพงศ์  คงเลข  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
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๑๒. นายอ านาจต์  เตอุตรวง นิติกรช านาญการ 
๑๓. นายอักษร  พุทธจง  ผู้แทนนายเชิดชัย คงเพชร 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 - นายสมพงศ์  คงเลข (ปลัด อบต.กุดบง)เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง แจ้งกล่าว
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง สมัยสามัญที่สาม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือนัดประชุมลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาฯ    
ลงชื่อเข้าประชุม จ านวน ๑๔ คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณสมาชิกสภาฯ ประจ าที่ที่จัดไว้ให้ และเรียนเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 - นายจันทร์  มีศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดบง เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดและด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง              
สมัยสามัญท่ีสาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ขอส่งบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และสรุปประเด็นที่มีการยื่นขอแปรญัตติและรายการที่คณะกรรมการ 
แปรญัตติแก้ไข 
 ที่ประชุม รบัเรื่องจัดส่งให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน 
 ๑.๒ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบค าสั่ง หนังสือสั่งการ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯแจ้งที่ประชุม(ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว(ไม่มี)  
  (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจฯ ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาฯตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ๔.๑ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบการประกอบการดูดทรายรายนายเชิดชัย  คงเพชร 
ตรวจสอบพื้นที่ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบการประกอบการดูดทรายรายนายเชิดชัย  คงเพชร 
รายงานที่ประชุม 
 - นายปุระชัย  พ านัก รองนายก อบต.กุดบง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการ
ประกอบการดูดทราย กล่าวรายงานที่ประชุม ตามที่สภาฯมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าตรวจสอบพ้ืนที่
ประกอบการดูดทรายรายนายเชิดชัย  คงเพชร เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าพ้ืนที่
ประกอบการดูดทรายรายนายเชิดชัย  คงเพชร ซึ่งมีผู้แทนนายอักษร  พุทธจง เข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการฯ 
ผู้เข้าร่วมตรวจสอบ มีสมาชิกสภาฯ จ านวน ๙ ท่าน ในด้านการปกครอง จากการสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรผู้ที่อาศัยและท าสวนไร่นาบริเวณใกล้เคียงมีการใช้เส้นทางร่วมกับประชาชนเป็นปกติ เส้นทางการขนทราย 
สภาพปกติ สัญจรไปมาสะดวก สภาพบริเวณชายตลิ่งไม่มีการพังทลาย และช่วงดังกล่าวผู้ประกอบการไม่ดูดทราย 
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ตามมติจังหวัดหนองคาย ที่ตั้งบริเวณขออนุญาตดูดทรายเป็นปกติ มีหลักเขต แนวตลิ่งปกติ มีป้ายประกาศ        
ติดใบอนุญาตเรียบร้อย จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาต และ 
เห็นควรต่อใบอนุญาต 
 ที่ประชุม ทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  
  รายนายเชิดชัย  คงเพชร โดยนายอักษร  พุทธจง พื้นที่ขอต่อใบอนุญาตบริเวณแม่น้ าโขง 
  บ้านกุดบงหมู่ที่ ๕ จ านวนเนื้อที่ ๓-๐-๐ ไร่ ระยะเวลา ๑ ปี  
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุมการพิจารณาการต่อใบอนุญาตดูดทรายรายนายเชิดชัย  คงเพชร 
ซึ่งส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย ได้ยื่นเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง พิจารณาให้
ความเห็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ ข้อ ๑๘(๒)              
ในรายละเอียดให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
 - เลขานุการสภาฯ ชี้แจงที่ประชุม หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การเห็นชอบดูดทรายหรือการต่อ
ใบอนุญาตดูดทราย รายนายเชิดชัย  คงเพชร เป็นการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากประชาคม
หมู่บ้าน หมูที่ ๕ บ้านกุดบง หมู่ที่ ๑๓ บ้านกุดบงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจสอบ           
การดูดทรายของสภาฯ และมีความเห็นควรให้ต่อใบอนุญาต เนื่องจากราษฎรไม่ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหายทาง
เศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ตลิ่งมิได้รับความเสียหายตามรายงาน 
 ผลการตรวจสอบแนวเขตเพ่ือประกอบการขออนุญาตดูดทรายรายนายเชิดชัย  คงเพชร 
 ๑. ทุ่น ๑ พิกัด N:200650.63 E:296018.64 ทุ่น ๒ พิกัด N:2000559.72 E:296021.36 
 ๒. ที่ตั้งบริเวณที่ขออนุญาตดูดทรายห่างจากบ้านเรือนราษฎร บ้านกุดบง หมู่ที่ ๕ ระยะห่างประมาณ 
๑,๑๐๐ เมตร 
 ๓. ที่ตั้งบริเวณขออนุญาตดูดทราย ห่างจากวัดเทพาราม บ้านกุดบง หมู่ที่ ๕ ระยะห่างประมาณ 
๑,๕๗๐ เมตร  
 ๔. ที่ตั้งบริเวณขออนุญาตดูดทราย ห่างจากโรงเรียนบ้านกุดบง หมู่ที่ ๕ ต าบลกุดบง ประมาณ 
๑,๕๗๐ เมตร 
 ๕. ที่ตั้งบริเวณขออนุญาตดูดทราย ห่างจากเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๕ ต าบลกุดบง ระยะห่างประมาณ 
๑,๐๔๐ เมตร 
 ซึ่งการปฏิบัติและตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการและที่          
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายตั้งข้อสังเกต หรือไม่  
 - นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ที่ผู้ขออนุญาตดูดทรายด าเนินการ
ผู้ประกอบการรายนายเชิดชัย  คงเพชร ได้เสนอเรื่องราวการขอต่อใบอนุญาตผ่านการประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่            
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว ประชาชนเห็นพ้องให้ต่อใบอนุญาตได้ 

/นายภาวัฒ...   
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 - นายภาวัฒ  อายุนันท์ ส.อบต.หมูที่ ๗ อภิปรายซักถาม การให้ผู้ประกอบการดูดทราย ดูแลกิจการ
สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนได้ร่วมกัน เช่น การบริจาค หิน ทราย ให้วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ ที่ต้องการพัฒนา 
สามารถท าได้หรือไม ่
 - นายวันที  พฤคณา  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ อภิปราย ให้ผู้ประกอบการดูดทราย การใช้เส้นทางขนทราย 
ออกสู่ทางหลัก ให้ท าการบ ารุงรักษาเส้นทางตลอดสาย เพราะประชาชนใช้ร่วมกัน ในส่วน ฝุ่นละออง ให้ท าการมิให้เกิดฝุ่น 
เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นท าการเกษตรของประชาชน 
 - ประธานสภาฯ กล่าววันนี้ผู้แทนผู้ประกอบการดูดทรายรายนายเชิดชัย  คงเพชร อนุญาตให้ชี้แจงที่ประชุม 
 - นายอักษร  พุทธจง ผู้แทนผู้ขออนุญาตดูดทรายรายนายเชิดชัย  คงเพชร กล่าวขอบคุณสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกดุบง สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ให้โอกาสผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมด้วย และสอบถามปัญหาความ
เดือดร้อนที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผมและผู้ประกอบรายอื่นที่อยู่บริเวณใกล้กัน ก็
ช่วยแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนการช่วยเหลือกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ทุกผู้ประกอบการดูดทรายไม่ขัดข้องให้การช่วยเหลือ วัด โรงเรียน  
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีท่านใดเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้ความเห็น 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย 
    ที่ดินรายนายเชิดชัย  คงเพชร บริเวณล าน้ าโขง บริเวณหมู่ที่ ๕ ต าบลกุดบง 
    อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะเวลา ๑ ปี มติเป็นเอกฉันท ์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ... 
 

 - ประธานสภาฯ ชี้แจงที่ประชุม ตามญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง         
การบริหารกิจการประปา พ.ศ... เป็นญัตติที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เป็นผู้เสนอ ขอให้ชี้แจงหลักการ
และเหตุผลการเสนอร่างและอภิปรายรายละเอียด เพ่ือสภาพิจารณา 
 - นายทศพล  มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวชี้แจงหลักการและเหตุผล ในหลักการ 
เพ่ือการปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เหตุผล เนื่องจาก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง การบริหารและการบ ารุงรักษาประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งบังคับใช้มานั้น เกิดปัญหาในการปฏิบัติหลายประการ จึงสมควรปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ     
การปฏิบัติงาน และบริบทต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง  
การบริหารกิจการประปา ซึ่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ก าหนดให้ท าได้    
จึงตราเป็นข้อบัญญัตินี้ในร่างข้อบัญญัติ มีทั้งหมด ๔๐ ข้อ และบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัติ             
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ....และแบบค าขอใช้น้ าประปา ตามข้อบัญญัตินี้
แยกจากข้อบังคับกิจการประปาและการบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน ซึ่งใช้ระเบียบคนละอย่าง เราจะใช้บังคับหรือปฏิบัติ
กับประปาระบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง จัดให้มีขึ้น เพ่ือให้บริการประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไป 
เช่น ประปาผิวดินบ้านโนนฤาษี ระบบประปาผิวดินบ้านหนองกุ้ง ในส่วนประปาหมู่บ้านที่บริหารโดย คณะกรรมการ
บริหารและบ ารุงรักษากิจการประปาหมู่บ้าน ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการบ ารุงรักษา
กิจการประปา พ.ศ.๒๕๔๘ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระที่ ๑ เพ่ือเห็นชอบรับหลักการ 



-๕- 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุมตามหลักการและเหตุผลที่ผู้บริหารชี้แจงที่ประชุม จึงขอปรึกษา
ที่ประชุมว่าการพิจารณาญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล โดยหลักจะพิจารณาเป็นสามวาระ วาระที่หนึ่ง     
รับหลักการ วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ วาระที่สาม ลงมติการประชุมวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นวันปิดสมัยประชุม
ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาฯ 
จ านวนหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ “ยกเว้นข้อบัญญัติงบประมาณ” จึงหารือที่ประชุม 
 - นายสุพล  สุจริต ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ กล่าวเมื่อระยะเวลาไม่เพียงพอ วันพรุ่งนี้ปิดสมัยประชุม       
การพิจารณาสามวาระอาจจะไม่ทันตามร่าง จึงพิจารณาแล้วน่าจะสมบูรณ์ จึงปรึกษาที่ประชุมแล้ว ข้าพเจ้ า               
นายสุพล  สุจริต นางสมจิตร  แสนชัยยา นายฉลอง  ประสาร นายสมโภชน์  นาเหนือ และนายสุรศักดิ์  อุทุมพิรัตน์   
จึงเสนอด้วยวาจาร่างข้อบัญญัตินี้ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 - ประธานสภาฯ กล่าวเมื่อสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามไม่น้อยกว่า ๕ คน ใช้ข้อบังคับ ข้อ ๓๘ 
โดยอนุโลมเสนอญัตติด้วยวาจา (๔) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเห็นควรอนุมัติให้พิจารณาข้อบัญญัตินี้เป็นสามวาระรวด
เดียวหรือไม ่
 มติที่ประชุม อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
    เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ...สามวาระรวดเดียว มติเป็นเอกฉันท์ 
 วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม เมื่อที่ประชุมได้อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้เป็นสามวาระรวดเดียว
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบงได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ขอให้ที่ประชุมอภิปราย เพ่ือรับหลักการวาระที่ ๑ 
 - นายฉลอง  ประสาร ส.อบต.กุดบง หมู่  ๑๒ อภิปรายประเด็น ข้อ ๔๐ อัตราค่าใช้น้ า
ค่าธรรมเนียมรายเดือน ราคามาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ ในบัญชีประมาณ ๑,๒๐๐ บาท ซึ่งเห็นว่าจ านวนมาก
ประชาชนผู้ใช้น้ าที่เข้าไม่อาจได้รับความเดือดร้อน เห็นควรปรับลดจ านวนตามความเหมาะสม เช่น อุปกรณ์หลัก 
มาตรวัด ควรก าหนดเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ส่วนอุปกรณ์อ่ืนให้ปรับลดตามความจ าเป็น 
 ในประเด็นอ่ืนตามร่างข้อบัญญัติที่เสนอไม่มีการก าหนดรายละเอียดเป็นหมวดๆ เช่น หมวด ๑  
การขอใช้น้ าประปา หมวด ๒ การติดตั้งระบบประปา เป็นต้น ในร่างไม่มี 
 - นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่  ๕ อภิปราย การตั้งข้อบัญญัติกิจการประปาเป็น            
การปรับเปลี่ยนกรณีที่เข้าไปดูแลใช้บังคับต าบล ใช่หรือไม่ กรณีอุปกรณ์มาตรวัดน้ าเดิมต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ 
ตามค าจ ากัดความหมาย “กิจการประปา” หมายความว่า ระบบประปาที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ได้จัดให้  
มีขึ้นเพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่และที่รับถ่ายโอน และรวมถึงกิจการประปาหมูบ้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดบง ได้ด าเนินการไปพลางก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมีความพร้อมในประเด็นดังกล่าว จะรวมประปาถ่า ยโอน
หรือไม่ หรือรวมประปาหมู่บ้านที่บริหารโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจจะขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
กิจการประปาและการบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ ให้ชี้แจงด้วย 

/ประธานสภา… 



-๖- 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกเก่ียวท่านใด อภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ผู้บริหาร
ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยประกอบการพิจารณา 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงประเด็นที่สมาชิกตั้ งข้อสังเกตเรียกอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่มีมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ ซึ่งค านวณเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม อุปกรณ์ที่ได้มาตรวัดน้ าได้    
คิดราคาต้นทุน จ านวน ๑,๒๐๐ บาท เพียงพอในการติดตั้งหรือแรกเข้าไม่แพง ทั้งนี้แล้วแต่ที่ประชุม ประเด็น 
ประปาถ่ายโอนประปาหมูบ้าน ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ แต่ทรัพย์สินยังเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ซึ่งแยกจากประปาระบบที่ อบต. จัดให้มีขึ้น ซึ่งใช้หลาย
หมู่บ้าน เช่น ประปาผิวดินบ้านโนนฤาษี จึงแตกต่างกันโดยความหมายไม่รวมถ่ายโอนและประปาหมู่บ้าน 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีการอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ(วาระที่ ๑ รับหลักการ) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
    เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ...มติเป็นเอกฉันท์ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ตามที่สภาฯ อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้เป็นสามวาระรวดเดียว 
ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ตามข้อบังคับการประชุม ข้อ ๔๕ วรรคสอง ที่ประชุมเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาฯ จึงขอให้พิจารณาในวันต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติกิจการเกี่ยวกับสภาฯ หรืออ่ืนๆ 
 - ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุม มีท่านใดเสนออะไรหรือไม่ หากไม่มีการด าเนินการประชุมครบ
ทุกระเบียบวาระแล้ว ขอนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดเอกสารที่จัด
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ขอปิดการประชุม 
 

 ปิดประชุม  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
        ผู้จดบันทึกการประชุม           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 

       ( นายสมพงศ์  คงเลข )   ( นายจันทร์  มีศรี )  
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 


